

Số: 232 /VPTT-CAT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023)

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam thời gian qua, nhất là trước thời điểm Việt Nam bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền Thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023); Thực hiện Công văn số 2716/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai Kế hoạch số 04/KH-BCĐNQ ngày 12/5/2023 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ về triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới, tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương trong việc đảm bảo quyền con người ở nước ta nói chung và địa bàn Hà Tĩnh nói riêng; khẳng định những thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, dân chủ và phát triển, qua đó đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nói chung và địa bàn Hà Tĩnh.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vấn đề quyền con người; tầm quan trọng của công tác bảo vệ và đấu tranh về quyền con người; nâng cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống Đảng, nhà nước.

3. Cập nhật, cung cấp chính xác, kịp thời, sinh động tình hình, thông tin số liệu về thành tựu bảo đảm quyền con người phù hợp với từng đối tượng, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền về thành

tự bảo đảm quyền con người của nước ta và địa phương; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất, sinh động và phù hợp với từng đối tượng.

## II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá ta để chủ động tham mưu cho Trường Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền, cách thức, thời lượng, thời điểm nhằm huy động các lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác kịp thời, có sức thuyết phục đối với những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức, nhiều ngôn ngữ, chú trọng khai thác thế mạnh của nền tảng số, mạng xã hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công tác nhân quyền cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở góp phần trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác nhân quyền.

4. Căn cứ tình hình thực tế lựa chọn và tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, biểu ngữ... từ ngày 30/11/2023 đến hết ngày 30/12/2023 với các nội dung:

(1). *Chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2023)!*

(2). *Việt Nam tích cực, chủ động với vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc!*

(3). *Việt Nam cam kết đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người!*

(4). *Việt Nam ưu tiên thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người!*

(5). *Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo!*

(6). *Việt Nam bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số!*

(7). *Việt Nam nỗ lực phòng, chống mua bán người!*

(8). *Việt Nam nỗ lực thực hiện Công ước Chống tra tấn!*

## III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. **Ban Tuyên giáo tỉnh ủy** chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tổ chức các đợt, chuỗi tuyên truyền thành tựu bảo đảm nhân quyền trên địa bàn cả nước và Hà Tĩnh nói riêng. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền kết quả bảo đảm quyền con người trong các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên và hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về thành tựu nhân quyền. Chỉ

đạo Hội nhà báo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh tổ chức tập huấn về công tác nhân quyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông báo chí.

**2. Sở Ngoại vụ** thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về thành tựu nhân quyền, kết quả tham gia các cơ chế, các diễn đàn, biên bản trao đổi, biên bản ghi nhớ của địa phương với các nước có quan hệ đối ngoại; phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các đối tượng phản động, chống đối về tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng.

**3. Công an tỉnh** phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động nắm tình hình hoạt động của các hệ loại đối tượng, các vụ việc liên quan đến dân chủ, nhân quyền để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở; phối hợp với các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các vụ việc liên quan đến dân chủ, nhân quyền khi có yêu cầu; hoạt động của số đối tượng cực đoan chống đối trong tôn giáo, dân tộc, số chống đối chính trị bị xử lý theo pháp luật; công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân và đặc xá; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Công ước Chống tra tấn. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch; tập hợp kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ theo đúng quy định.

**4. Sở Thông tin và Truyền thông** chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, đường lối, thành tựu dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, thành tựu nhân quyền trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quán triệt các nội dung bảo đảm quyền con người trong các hội nghị giao ban báo chí và qua hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành. Phối hợp các cơ quan báo chí đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam; vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền, các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để xuyên tạc, phủ nhận thành tựu về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về nhân quyền cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông.

**5. Sở Tư pháp** phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người; chủ động nghiên cứu, xây dựng lập luận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc hệ thống pháp luật của ta, cập nhật kết quả công tác cải

cách tư pháp, tình hình sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật mới nhằm đảm bảo quyền con người ở nước ta... Phối hợp trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành và Cơ quan Thường trực BCD Nhân quyền tỉnh phục vụ công tác đấu tranh đối ngoại và tuyên truyền thành tựu nhân quyền trên các phương tiện truyền thông. Tăng cường hướng dẫn triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, văn bản mới ban hành để giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

**7. Sở Lao động - Thương binh và xã hội** chủ trì cung cấp thông tin, kết quả thực thi các Công ước quốc tế về quyền của người lao động và nhóm dễ bị tổn thương; phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, ngành liên quan và Cơ quan Thường trực BCD Nhân quyền tỉnh những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực nhân quyền và xây dựng lập luận đấu tranh, phản bác các thông tin vu cáo, xuyên tạc phục vụ công tác tuyên truyền và đối thoại về nhân quyền; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm thúc đẩy quyền phụ nữ, bình đẳng giới; quyền của người khuyết tật... Thông qua kênh hợp tác đối ngoại trên lĩnh vực nhân quyền nắm chắc tình hình, dự báo các quan điểm và hoạt động của các đối tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội để có ứng phó phù hợp, chuẩn bị các thông tin phục vụ cho việc phê chuẩn Công ước quốc tế thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

**8. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)** tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định khác của pháp luật có liên quan...; đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (*cập nhật số liệu các tổ chức tôn giáo mới được phong, số lượng tín đồ các tôn giáo*); cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu nhằm góp phần giải tỏa cáo buộc của các tổ chức nhân quyền thế giới, các đối tượng phản động, chống đối xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nói chung, sớm đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”. Tập hợp các vụ việc phức tạp có yếu tố tôn giáo trên địa bàn, kết quả xử lý; xây dựng lập luận đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc lợi dụng vấn đề tôn giáo; phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành liên quan và Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đối thoại về nhân quyền và các cuộc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài quan tâm đến tình hình tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh.

**9. Văn phòng UBND tỉnh** tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, thành tựu đảm bảo quyền con người trên mọi lĩnh vực xã hội và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bằng nhiều hình thức; cập nhật những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng, lập luận đấu tranh phản bác các luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai tự trị lợi dụng “Quyền của người bản địa” để chống phá ta; phối hợp, trao đổi với các sở, ngành liên quan và Cơ quan Thường trực BCD Nhân quyền tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền.

**10. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo** về Nhân quyền tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên BCD về Nhân quyền tỉnh xây dựng dữ liệu thành tựu bảo đảm quyền con người trên địa bàn; xây dựng hệ thống lập luận đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại các cuộc đối thoại nhân quyền và trên các phương tiện truyền thông; khi có yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành liên quan cung cấp thông tin xây dựng lập luận, cùng đơn vị chủ trì trả lời kháng thư của Liên hợp quốc nhằm giảm thiểu sức ép từ bên ngoài. Phối hợp với các cơ quan báo, đài nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc, thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá ta. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và tuyên truyền về chính sách, thành tựu đã đạt được trong việc đảm bảo quyền con người, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nhân quyền cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền cấp cơ sở.

- Phối hợp cung cấp thông tin, định hướng truyền thông về quyền con người cho các cơ quan thông tấn, báo chí khi có yêu cầu.

**11. UBND các huyện, thành phố, thị xã** xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người thời gian qua như tọa đàm, in và treo các pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền về quyền con người với các nội dung:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ, nhân quyền.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đậm nét những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực ở địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này đặt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh, các đồng chí Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo (*qua Cơ quan Thường trực*) trước ngày 20/12/2023.

2. Kinh phí thực hiện: Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh sử dụng kinh phí thường xuyên phục vụ công tác nhân quyền của đơn vị mình để thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ. /

##### *Nơi nhận*

- Thành viên BCD Nhân quyền tỉnh (để thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện);
- Đ/c Trưởng BCD Nhân quyền tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TM (AN).

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Đại tá Nguyễn Hồng Phong  
GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

